

## เปิดเคล็ดลับเรียนจบตลาดต้องการ 'แม่ฟ้าหลวง' ภูหน้ำไทย อุดมศึกษาดีสุดโลก

ม.แม่ฟ้าหลวงขึ้นแท่นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยในด้านงานวิจัยและภาพลักษณ์ระดับนานาชาติ ติดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก เน้นการเรียนการสอนที่ใช้สื่อภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมถึงหลักสูตรภาคบังคับในภาษาจีนอย่างน้อย 1 รายวิชา มีนักศึกษาทั้งไทย จีน เวียดนาม ยุโรป เกือบ 15,000 คน คณะฮอตฮิตคือธุรกิจการบิน ภาษาจีนธุรกิจ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง **อ่านต่อหน้า 9**

### 'แม่ฟ้าหลวง' ภูหน้ำไทย พศ.ดร.สุพรรณา เตชกัษ

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

#### ★ อยู่แม่ฟ้าหลวงมากี่ปีแล้ว

12 ปี จริงๆไม่ใช่คนเชียงราย เป็นคนจังหวัดตรงมาทำงานที่นี่ยาวนานแล้ว คุณภาพชีวิตที่นี่ดีมาก รถไม่ติด แต่ละเอียดดีเลย

#### ★ ตอนนี้มีนักศึกษาทั้งหมด ตรี โท เอก เท่าไร

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมจำนวนทั้งหมดอยู่ที่ 14,194 คน รวมทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ

#### ★ ต่างชาติมีชาติไหนมาเรียน

ของที่นี่มีหลากหลายมาก จีน เวียดนาม มีตั้งแต่โซนเอเชีย และโซนยุโรปก็มากขึ้น นักศึกษาต่างชาติเวลาเข้ามาเรียนก็จะมีหน่วยงานกลางที่บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ มีส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่คอยซัพพอร์ตนักศึกษา ขณะที่หน่วยงานกลางจะดูแลเรื่องการลงทะเบียนและประมวลผล ก็จะดูแลนักศึกษาร่วมกัน

#### ★ การรับนักศึกษาไทยมีกระบวนการอย่างไรบ้าง

นักศึกษาไทยจะมีช่องทางที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวงได้เข้าร่วม TCAS ตั้งแต่ปี 2561 ตอนนี่ยปี 2563 จะมีรอบการรับทั้งหมด 5 รอบ ตอนนี่ยใกล้ถึงรอบที่ 1 เราจะเปิด 2-16 ธันวาคม 2562 เรียกว่ารอบ Portfolio

#### ★ เราให้สิทธิพิเศษกับคนพื้นที่ไหม

มีในรอบแรกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรามีทั้งหมด 8 โครงการ ซึ่งค่อนข้างเยอะ มีโครงการโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว จะเป็นโรงเรียนที่อยู่เครือข่าย เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครูแนะแนวกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันนี้เราก็จะให้โควตาพิเศษ โครงการที่ 2 เป็นโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีจริยธรรม คุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ อันนี้เรียกสั้นๆ ว่าโครงการ 'เด็กดีมีที่เรียน' เป็นโครงการที่เราจัดร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโครงการนี้โรงเรียนจะมีใบรับรอง มีเกียรติบัตร หรือเป็นนักเรียนที่ได้รางวัลระดับจังหวัด เป็นผู้นำนักเรียนต่างๆ ก็จะเข้าในโครงการนี้ได้ โครงการที่ 3 เป็นโครงการรับนักศึกษาห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรามีการเรียนการสอนที่ใช้สื่อภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาห้องเรียนพิเศษ เราเรียกว่า English Program หรือ Mini English Program คือ ห้องเรียน EP สามารถใช้ช่องทางตรงนี้เข้ามาศึกษาตรงนี้ได้

#### ★ ตอนนี้เรื่องการเรียน เด็กไทยเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยน้อยลง มหาวิทยาลัยเอกชนประสบปัญหาหนักมาก ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีปัญหานี้ไหม

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังไม่มีปัญหานี้เหมือนกับหลายมหาวิทยาลัยที่ตัวเลขนักศึกษาหายไปค่อนข้างเยอะ ปีที่แล้วเราเปิด

รับ 3,300 ที่นั่ง เรารับนักศึกษาเข้ามาเรียนกับเรา 3,600 ที่นั่ง ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่คนอยากมาเรียน

### ★ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถือว่าเป็นที่หนึ่งของประเทศไทย

ล่าสุดที่มีการจัดอันดับโดย Time Higher Education Ranking ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอันดับ 1 ในไทย และอยู่ในกลุ่ม 601-800 สถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก อันนี้เป็นสำนักจัดอันดับที่เป็น Time Higher Education ซึ่งเขามีการสำรวจจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกประมาณ 1,400 แห่ง จาก 92 ประเทศ เราอยู่ลำดับเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลที่อันดับ 601-800 แต่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับเรื่องของการอ้างอิงงานวิจัยและภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็ยังมีมหิดลอยู่

### ★ นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานใหม่

มาก เนื่องจากเวลาที่นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานฝ่ายศึกษา เราก็ดูจากตรงนั้นว่าส่วนใหญ่ักศึกษาได้รับเลือกให้เข้าทำงานเลยเป็นส่วนใหญ่

### ★ จุดแข็งคืออะไร ที่ทำให้ตลาดสนใจนักศึกษาจากแม่ฟ้าหลวง

หนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เราจัดการศึกษาให้มีความโดดเด่นคือเรากำหนดเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาและทุกชั้นปี รวมทั้งตอนนี้เรากำหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนวิชาภาษาจีนอย่างน้อยรายละ 1 วิชา และยังสนับสนุนในเรื่องของภาษาอื่นๆเพิ่มเติมด้วย

### ★ สาขาที่มีชื่อเสียง ถ้าพูดถึงแม่ฟ้าหลวงต้องคณะอะไร

มีค่อนข้างหลายสาขา เช่น การจัดการธุรกิจการบิน ภาษาจีน ธุรกิจ ปีที่แล้วนักเรียนสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะมาก ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

### ★ อาจารย์ที่มาสอนที่นี่เป็นนักเรียนทุนหรือเด็กสร้างของแม่ฟ้าหลวงเองไหม

มีทั้งที่เป็นนักศึกษาของเราเอง แต่ส่วนหนึ่งที่เรารับสมัครเข้ามาซึ่งทุกคนต้องผ่านคุณสมบัติที่กำหนด

### ★ ความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่นี่ จะไปเรียนต้องเตรียมเงินไปเท่าไรต่อเดือนต่อปี ค่าใช้จ่าย

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในเรื่องการจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นระบบเหมาจ่าย คือเราคิดรวมทั้งหลักสูตรหมดเลยค่าเล่าเรียนแล้วเฉลี่ยทุกเทอม ดังนั้นมีข้อดีตรงที่นักศึกษาจะลงเรียนก็หน่วยกิตก็ได้ ถ้านักศึกษามีความสนใจเรียนรัฐรายวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือแผนการศึกษาที่กำหนดสามารถลงได้หลายวิชาโดยที่ค่าเล่าเรียนเท่าเดิม ในส่วนของค่าที่พักนักศึกษาที่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 1 ทุกคน เรามีหอพักข้างในบริการให้ เนื่องจากเราคิดว่านักศึกษาเข้ามาปี 1 ผู้ปกครองยังห่วงอยู่ การใช้ชีวิตการปรับตัว เราจะดูแลให้พิเศษ ก่อนที่นักเรียนจะเข้ามาเรียนเปิดเทอมทางมหาวิทยาลัยจะมีโครงการจัดให้ก่อน เป็นโครงการที่สอนนักศึกษาได้รู้ว่าในมหาวิทยาลัยมีอะไรอย่างไรบ้าง จะต้องปรับตัวอย่างไร มีเรื่องพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ด้วย นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนอาจจะมีความกังวลว่าภาษาอังกฤษตัวเองไม่ดี อันนี้เรามีโครงการสนับสนุน